

บันทึกการรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ผู้เข้าประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายเจริญชัย พรหมทัน	ประธานสภา อบต.ศรีวิชัย	เจริญชัย พรหมทัน	
๒	นายไพฑูร ศรีโนนยาง	รองประธานสภา อบต.ศรีวิชัย	ไพฑูร ศรีโนนยาง	
๓	นายสุรียนต์ เพ็งสีแสง	ส.อบต.ศรีวิชัย หมู่ที่ ๑	สุรียนต์ เพ็งสีแสง	
๔	นายทองใบ กองตุน	ส.อบต.ศรีวิชัย หมู่ที่ ๒	ทองใบ กองตุน	
๕	นายพันธ์พัก อัครจันทร์	ส.อบต.ศรีวิชัย หมู่ที่ ๓	พันธ์พัก อัครจันทร์	
๖	นางไพวัลย์ สารสวัสดิ์	ส.อบต.ศรีวิชัย หมู่ที่ ๔	ไพวัลย์ สารสวัสดิ์	
๗	นายชยพล แสนเพียง	ส.อบต.ศรีวิชัย หมู่ที่ ๕	ชยพล แสนเพียง	
๘	นายเด่นชัย เหง้าน้อย	ส.อบต.ศรีวิชัย หมู่ที่ ๖	เด่นชัย เหง้าน้อย	
๙	นางทองคาย สุเทวี	ส.อบต.ศรีวิชัย หมู่ที่ ๗	ทองคาย สุเทวี	
๑๐	นางรัตนา เกี้ยกล่อม	ส.อบต.ศรีวิชัย หมู่ที่ ๘	รัตนา เกี้ยกล่อม	
๑๑	นายวรรณะ ทักชิโน	ส.อบต.ศรีวิชัย หมู่ที่ ๙	วรรณะ ทักชิโน	
๑๒	นางนงคําคาน พลเทพ	ส.อบต.ศรีวิชัย หมู่ที่ ๑๐	นงคําคาน พลเทพ	
๑๓	นายอมร ยุบลวัฒน์	ส.อบต.ศรีวิชัย หมู่ที่ ๑๑	อมร ยุบลวัฒน์	
๑๔	นายจันทร์เพ็ญ ยิ่งยืน	ส.อบต.ศรีวิชัย หมู่ที่ ๑๒	จันทร์เพ็ญ ยิ่งยืน	
๑๕	นายเปรี๊ยะ เวียงคุด	ส.อบต.ศรีวิชัย หมู่ที่ ๑๓	เปรี๊ยะ เวียงคุด	
๑๖	นายศิริรัตน์ ไหว้วง	ส.อบต.ศรีวิชัย หมู่ที่ ๑๔	ศิริรัตน์ ไหว้วง	

สมาชิกสภาเข้าประชุม ๑๖ ท่าน ลากิจ - ท่าน
ลาป่วย - ท่าน ขาดประชุม - ท่าน

ผู้ไม่มาประชุม
-ไม่มี-

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายนิรันดร โสมวงค์	นายก อบต.ศรีวิชัย	นิรันดร โสมวงค์	
๒	นายกังวาน จันทมาลา	รองนายก อบต.ศรีวิชัย	กังวาน จันทมาลา	
๓	นายอารมย์ แก้วศรีรัง	รองนายก อบต.ศรีวิชัย	อารมย์ แก้วศรีรัง	
๔	นายอุทัย คชเคลื่อน	เลขานุการนายก อบต.ศรีวิชัย	อุทัย คชเคลื่อน	
๕	นางชนิษฐา ชุกกลิ่น	ปลัด อบต.ศรีวิชัย	ชนิษฐา ชุกกลิ่น	
๖	นางสาวมะลิวัน วรรณवास	หัวหน้าสำนักปลัด อบต.	มะลิวัน วรรณवास	
๗	นางสาวสุรีย์พร เคลื่อนเมืองปัก	ผู้อำนวยการกองคลัง	สุรีย์พร เคลื่อนเมืองปัก	
๘	ว่าที่ร้อยตรี มิตรชัย ไชยยศ	ผู้อำนวยการกองช่าง	มิตรชัย ไชยยศ	
๙	นางฉวีวรรณ แก้วพรม	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	ฉวีวรรณ แก้วพรม	
๑๐	นางอนงค์ โพธิราช	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน	อนงค์ โพธิราช	
๑๑	นายศักดิ์สิทธิ์ นามผา	นิติกรชำนาญการ	ศักดิ์สิทธิ์ นามผา	
๑๒	นางสาวมณีรัตน์ โคตรปัญญา	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	มณีรัตน์ โคตรปัญญา	
๑๓	นางวันทนา คำพันธ์	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	วันทนา คำพันธ์	
๑๔	นายศรายุทธ จันทร์คำ	นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน	ศรายุทธ จันทร์คำ	
๑๕	นางสาวสุดารัตน์ อุตศาสตร์	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	สุดารัตน์ อุตศาสตร์	

ผู้รับฟังการประชุม ไม่มี

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

นายเด่นชัย เห่งน้อย
เลขานุการสภาฯ

-กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย และท่านสมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน บัดนี้ ถึงกำหนดเวลาดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภา อบต. ได้มาครบองค์ประชุมตามความในมาตรา ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ และข้อ ๒๕ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗

-ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ได้จัดรูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

-ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย จัดรูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

นายเจียรชัย พรหมทัน
ประธานสภาฯ

ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อ่านประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

นายเด่นชัย เห่งน้อย
เลขานุการสภาฯ

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.
๒๕๖๕

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ได้มีมติในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ครั้งแรก เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๕ โดยกำหนดให้มีการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ไว้เป็นสี่สมัย ดังนี้

สมัยแรก เริ่มตั้งแต่วันที่ ๔-๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ มีกำหนด ๑๕ วัน

สมัยที่ ๒ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๖-๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ มีกำหนด ๑๕ วัน

สมัยที่ ๓ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑-๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ มีกำหนด ๑๕ วัน

สมัยที่ ๔ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑-๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ มีกำหนด ๑๕ วัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ ประกอบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๒๒ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย จึงเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ มีกำหนด ๑๕ วัน

นายเจียรชัย พรหมทัน
ประธานสภาฯ

ขอขอบคุณเลขานุการสภา อบต.ที่ได้อ่านประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เรียบ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยพร้อมคณะสมาชิกสภา อบต. หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ ขณะนี้สมาชิกสภา อบต.ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมและดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมสภาต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายเจียรชัย พรหมทัน
ประธานสภาฯ

ด้วย นายเด่นชัย เห่งน้อย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย หมู่ที่ ๖ และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ฉะนั้นในวันนี้ผมขออ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๗ ในการประชุมสภาท้องถิ่น ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราว ผมจึงขอเชิญท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยทำหน้าที่เลขานุการสภาชั่วคราว

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

นายเถียรชัย พรหมทัน
ประธานสภา

ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยชั่วคราวสรุปการประชุมครั้งที่ผ่านมา เรียนเชิญครับ

นางชนิษฐา ชุกกลิ่น
เลขานุการสภาชั่วคราว

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางชนิษฐา ชุกกลิ่น ได้รับมอบหมายให้เป็นเลขานุการสภาชั่วคราว ดิฉันขอสรุปรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ การประชุมในวันดังกล่าวมีเรื่องกระทู้ถามที่ท่านสมาชิกสภาได้สอบถามการปฏิบัติงานของผู้บริหารถึงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างและกล้องวงจรปิด องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย และในวันดังกล่าวนี้ผู้บริหารก็ได้ชี้แจงให้กับสมาชิกสภาที่กระทู้ถามได้ทราบด้วยว่าจะดำเนินการแก้ไขปัญหาในเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างและกล้องวงจรปิดต่อไป และกระทู้ที่ ๒ การให้ความช่วยเหลือกรณีถนนเพื่อการเกษตรในพื้นที่ตำบลศรีวิชัยเป็นหลุมเป็นบ่อ กระทู้เป็นของสมาชิกสภา หมู่ที่ ๕ ในวันนั้นท่านผู้บริหารก็ได้ตอบชี้แจงกระทู้ที่ ๒ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยท่านผู้บริหารชี้แจงว่าจะดำเนินการซ่อมแซมโดยให้ผู้นำหมู่บ้าน สมาชิกสภา ส่งเอกสารประสานเข้ามาพร้อมรูปถ่าย เพื่อที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนต่อไป และในวันนั้นมีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา มีเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งในวันดังกล่าวนี้ท่านสมาชิกสภาได้เลือกนางทองคายน สุเทวี สมาชิกสภา ม.๗ นางไพลย์ สารสวัสดิ์ สมาชิกสภา ม.๔ นายวรรณะ ทักซิโณ สมาชิกสภา ม.๙ เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย และในวันดังกล่าวนี้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีผู้เสนอให้นายเปรี๊ยะ เวียงคุด สมาชิกสภา ม.๑๓ เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน คนที่ ๑ นายชยพล แสนเพียง สมาชิกสภา ม.๕ เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน คนที่ ๒ นายจันทร์เพ็ญ ยั่งยืน สมาชิกสภา ม.๑๒ เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน คนที่ ๓ มีการคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบล จำนวน ๒ คน คนที่ ๑ นายเถียรชัย พรหมทัน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย คนที่ ๒ นายทองใบ กองตัน สมาชิกสภา ม.๒ คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนนั้นก็ครบตามที่ระเบียบกำหนด และในวันประชุมนี้ท่านผู้บริหารได้เสนอญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องการบริหารกิจการและการบำรุงกิจการประปา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ..... ซึ่งสมาชิกสภาก็ได้ให้ความเห็นชอบและรับหลักการในแห่งร่างข้อบัญญัติกิจการประปา ฉบับที่ ๒ นี้ โดยค่าธรรมเนียมการใช้น้ำประปา จำนวน ๕๐ บาท ค่ามาตรวัดน้ำพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง รายละเอียด ๕๐๐ บาท ค่าธรรมเนียมในการบำรุงรักษามาตรวัดน้ำ เดือนละ ๕ บาท ค่าธรรมเนียมในการใช้น้ำประปา ลูกบาทค์เมตรละ ๕ บาท กรณีที่ผู้ใช้น้ำประปาเป็นวัด โรงเรียน ให้อื่นคำร้องต่อนายกองการบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยพิจารณา เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย รับภาระค่าใช้จ่ายการ

ใช้น้ำที่มีปริมาณการใช้ไม่เกิน ๓๐ ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน และก็ในเรื่องการขออนุญาตนั้น ค่าใบอนุญาตจำหน่ายน้ำประปา ฉบับละ ๕๐๐ บาท/ปี ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย เรื่อง การบริหารกิจการและการบำรุงรักษาการประปา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.... ท่านสมาชิกสภาก็ได้ให้ความเห็นชอบรับร่างแล้ว และในวันประชุมวันนั้นการพิจารณาร่าง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ วาระที่ ๑ วาระพิจารณารับหลักการ ซึ่งในวันดังกล่าวผู้บริหารได้ แลกงนโยบายให้กับท่านสมาชิกสภาได้รับทราบและรายงานถึงรายรับ รายจ่าย ที่ประมวล ข้อมูลมาเป็นข้อบัญญัติ ได้ตราข้อบัญญัติในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๖๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยกำหนดให้ครบทั้ง ๔ ด้าน ๑๒ แผนงาน ๔๑ งาน จำนวนครบ เรียบร้อยทุกรายการ และในวันนั้นท่านสมาชิกสภาได้รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติแล้ว และก็มี การคัดเลือกคณะกรรมการแปรรูป จำนวน ๕ คน ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการแปรรูป คนที่ ๑ นายสุรียนต์ เฟ็งสีแสง สมาชิกสภา ม.๑ คณะกรรมการ แปรรูป คนที่ ๒ นายอมร ยุบลวัฒน์ สมาชิกสภา ม. ๑๑ คณะกรรมการแปรรูป คนที่ ๓ นางรัตนา เกี้ยกล่อม สมาชิกสภา ม.๘ คณะกรรมการแปรรูป คนที่ ๔ นายเด่นชัย เหง้า น้อย สมาชิกสภา ม.๖/เลขานุการสภา คณะกรรมการแปรรูป คนที่ ๕ นางนงค์คาน พล เทพ และฝ่ายเลขานุการสภาได้นัดประชุมเพื่อเลือกประธานคณะกรรมการแปรรูปและ เลขานุการคณะกรรมการแปรรูปเรียบร้อยแล้ว และญัตติที่ ๓ เป็นเรื่อง ระเบียบสภา องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอ ข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ..... ในวาระนี้ท่านสมาชิกสภาได้ให้ความเห็นชอบไปเรียบร้อยแล้ว ญัตติที่ ๔ ในเรื่องพิจารณาในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ นั้น ผู้บริหารได้เสนอญัตติเพื่อ ขออนุมัติโอนลดงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยการโอนลดงบประมาณแผนงานเคหะและชุมชน งบประมาณ ๑๓,๙๐๐ บาท โอนลด ๑๓,๐๐๐ บาท เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน งบประมาณทั้งสิ้น ๑๓,๐๐๐ บาท สรุปสาระสำคัญในการประชุมวันดังกล่าวก็อย่างที่ดิฉัน ได้นำเรียน ก็ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาได้เรียนเชิญท่านสมาชิกสภาได้ตรวจสอบใน สำเนารายงานการประชุม ถ้าหากว่าจะมีการแก้ไขอย่างไรก็ขอเรียนเชิญแก้ไขและขอเรียน เชิญท่านประธานสภาได้ขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ฉบับเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ต่อไป

นายเอียรชัย พรหมทัน
ประธานสภา

ขอบคุณท่านปลัดและเลขานุการสภาชั่วคราวที่ได้สรุปการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ให้ท่านสมาชิกสภา ทราบแล้ว มีท่านใดจะแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีท่านใดแก้ไขขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครับ

มติที่ประชุม

มติเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ (ด้วยคะแนนเสียง ๑๕ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ผู้เข้าประชุมทั้งหมด ๑๖ ท่าน)

- ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องกระทู้ถาม
(ไม่มี)
- ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
คณะกรรมการแปรรูปตรางข้อบัญญัติ
ญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(ในวาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติ)

นายเกียรติชัย พรหมทัน
ประธานสภา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรรูปตรางได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีมีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรรูปตรางเกี่ยวกับการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรรูปตราง ตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน

ให้คณะกรรมการแปรรูปตรางไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพื่อแถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น

เชิญท่านประธานคณะกรรมการแปรรูปตรางชี้แจงรายละเอียดการรับคำเสนอคำแปรญัตติให้ที่ประชุมได้รับทราบ

นายสุริยันต์ เพ็งสีแสง
ประธานคณะกรรมการแปรรูปตราง

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย มีมติรับหลักการเป็นเอกฉันท์ แห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ และมีมติกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง นับแต่สภา อบต. มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น คือ วันที่ ๒ , ๓ , ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. และประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยได้ส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มาให้คณะกรรมการแปรรูปตรางพิจารณารายละเอียด นั้น

ระหว่างกำหนดเวลาการรับคำเสนอคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ ดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด ยื่นเสนอคำแปรญัตติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฉบับนี้แต่อย่างใด ผลการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สรุปได้ ดังนี้

๑.เอกสารงบประมาณส่วนที่ ๑ คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไม่มีการยื่นขอแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข

๒.เอกสารงบประมาณ ส่วนที่ ๒ บันทึกหลักการและเหตุผล รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย ไม่มีการยื่นขอแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข

๓.เอกสารงบประมาณ ส่วนที่เป็นรายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

-รายจ่ายตามแผนงาน

๑) แผนงานงบบกลาง ไม่มีการยื่นขอแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข

๒) แผนงานบริหารงานทั่วไป ไม่มีการยื่นขอแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข

๓) แผนงานการรักษาความสงบภายใน ไม่มีการยื่นขอแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข

๔) แผนงานการศึกษา ไม่มีการยื่นขอแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข

๕) แผนงานสาธารณสุข ไม่มีการยื่นขอแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข

๖) แผนงานสังคมสงเคราะห์ ไม่มีการยื่นขอแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข

๗) แผนงานเคหะและชุมชน ไม่มีการยื่นขอแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข

๘) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ไม่มีการยื่นขอแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข

๙) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ไม่มีการยื่นขอแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข

๑๐) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ไม่มีการยื่นขอแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข

๑๑) แผนงานการเกษตร ไม่มีการยื่นขอแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข

๔.เอกสารงบประมาณส่วนที่ ๓ คำแถลงงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ (ประปาหมู่บ้าน)

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไม่มีการยื่นขอแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข

-รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปาหมู่บ้าน ไม่มีการยื่นขอแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข

คณะกรรมการแปรญัตติ ได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยละเอียดแล้วมีความเห็นว่า ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ที่สนองตอบต่อปัญหาและความต้องการของประชาชน และการกำหนดรายจ่ายมีความเหมาะสมกับสถานะการคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย คณะกรรมการแปรญัตติจึงขอเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามร่างเดิม เพื่อให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยนำเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยพิจารณาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

นายเจียรชัย พรหมทัน
ประธานสภาฯ

การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ วาระที่ ๒ ให้ปรึกษาเรียงตามลำดับข้อ เฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขไว้เท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมจะลงมติเป็นอย่างอื่น เมื่อฝ่ายบริหารและสมาชิกสภา

อบต. ไม่ได้ยื่นเสนอขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ และเสนอร่างข้อบัญญัติตามร่างเดิม มีสมาชิกสภาท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มีขอถามมติที่ประชุมว่าสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามร่างเดิม ได้โปรดยกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม

มติเอกฉันท์ เห็นชอบตามร่างเดิม (ด้วยคะแนนเสียง ๑๕ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ผู้เข้าประชุมทั้งหมด ๑๖ ท่าน)

ญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย เรื่องการบริหารกิจการ และการบำรุงรักษาการประปา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ..... (ในวาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติ)

นายสุรียนต์ เพ็งสีแสง

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย มีมติรับหลักการเป็นเอกฉันท์ แห่ง ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย เรื่องการบริหารกิจการและการบำรุงรักษาการประปา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.....ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ และมีมติกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง นับแต่สภาอบต. มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น คือวันที่ ๒ , ๓ , ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. และประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ได้ส่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย เรื่องการบริหารกิจการและการบำรุงรักษาการประปา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ..... มาให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา รายละเอียด นั้น

ระหว่างกำหนดเวลาการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย เรื่องการบริหารกิจการและการบำรุงรักษาการประปา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ..... ดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด ยื่นเสนอคำแปรญัตติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย เรื่องการบริหารกิจการและการบำรุงรักษาการประปา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ..... สรุปได้ ดังนี้

๑.บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย เรื่องการบริหารกิจการและการบำรุงรักษาการประปา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ..... ไม่มีการยื่นขอแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข

๒.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย เรื่อง การบริหารกิจการและการบำรุงรักษาการประปา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ..... ข้อ ๑ - ข้อ ๔ ไม่มีการยื่นขอแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข

คณะกรรมการแปรญัตติ ได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย เรื่อง การบริหารกิจการและการบำรุงรักษาการประปา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ..... โดยละเอียดแล้วมีความเห็นว่าร่างข้อบัญญัติดังกล่าว เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกประการแล้ว คณะกรรมการแปรญัตติจึงขอเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย เรื่อง การบริหารกิจการและการบำรุงรักษาการประปา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.....

ตามร่างเดิม เพื่อให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยนำเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยพิจารณาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

นายเอียรชัย พรหมทัน
ประธานสภา

การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย เรื่อง การบริหารกิจการและการบำรุงรักษาการประปา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ..... วาระที่ ๒ ให้ปรึกษาเรียงตามลำดับข้อ เฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขไว้เท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมจะลงมติเป็นอย่างอื่น เมื่อฝ่ายบริหารและสมาชิกสภา อบต. ไม่ได้ยื่นเสนอขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ และเสนอร่างข้อบัญญัติตามร่างเดิม สมาชิกสภาท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มีขอถามมติที่ประชุมว่าสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย เรื่อง การบริหารกิจการและการบำรุงรักษาการประปา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ..... ตามร่างเดิม ได้โปรดยกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม

มติเอกฉันท์ เห็นชอบตามร่างเดิม (ด้วยคะแนนเสียง ๑๕ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ผู้เข้าประชุมทั้งหมด ๑๖ ท่าน)

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องที่เสนอใหม่

๕.๑ การลาออกของเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

นายเอียรชัย พรหมทัน
ประธานสภา

ระเบียบวาระที่ ๕ ข้อ ๕.๑ การลาออกของเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน มาตรา ๕๗ วรรคสอง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่งเมื่อครบอายุของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือเมื่อมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ผมขอมติที่ประชุมสภาเห็นชอบให้นายเด่นชัย เห่งน้อย เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย พ้นจากการเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ขอมติครับ

มติที่ประชุม

มติเอกฉันท์ เห็นชอบให้นายเด่นชัย เห่งน้อย พ้นจากตำแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย (ด้วยคะแนนเสียง ๑๕ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ผู้เข้าประชุมทั้งหมด ๑๖ ท่าน)

๕.๒ การเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยแทนตำแหน่งที่ว่าง

นายเอียรชัย พรหมทัน
ประธานสภา

การเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยแทนตำแหน่งที่ว่าง ผมจะอ่านระเบียบและก็ให้สมาชิกสภาเตรียมเสนอชื่อและขอผู้รับรอง ๒ ท่าน ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔

ข้อ ๑๓ วิธีการการเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้นำความในข้อ ๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

วรรคสอง เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแล้ว ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราวพ้นจากตำแหน่ง

ข้อ ๑๕ (๒) กรณีเลขานุการสภาท้องถิ่นนั้น ให้สภาท้องถิ่นเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแทนตำแหน่งที่ว่างในการประชุมสภาท้องถิ่นที่มีขึ้นคราวแรกนับแต่วันที่ตำแหน่งว่างลง

ข้อ ๑๘ ให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นคนหนึ่ง เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น ทั้งนี้ให้คำนึงถึงความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาท้องถิ่น

วรรคสอง สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งให้หมายความรวมถึงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเท่านั้น

ลำดับต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกสภาได้เสนอชื่อเลขานุการสภาและขอผู้รับรอง ๒ ท่าน เชิญท่านทองใบ กองตั้น สมาชิกสภา ม.๒ ครับ

นายทองใบ กองตั้น
สมาชิกสภา อบต. ม.๒

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขอเสนอ นางชนิษฐา ชุกกลิ่น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย เป็น เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

ผู้รับรองคนที่ ๑ นางทองคายน สุเทวี ส.อบต. หมู่ที่ ๗

ผู้รับรองคนที่ ๒ นายเปียบ เวียงคุด ส.อบต. หมู่ที่ ๑๓

นายเอียรชัย พรหมทัน
ประธานสภา

มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอบุคคลอื่นอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอถามมติที่ประชุมเลือกนางชนิษฐา ชุกกลิ่น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ขอมติครับ

มติที่ประชุม

มติเอกฉันท์ (ด้วยคะแนนเสียง ๑๕ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ผู้เข้าประชุมทั้งหมด ๑๖ ท่าน)

นายเอียรชัย พรหมทัน
ประธานสภา

ขอเชิญท่านปลัดชนิษฐา ชุกกลิ่น เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย นั่งประจำที่ของท่านและกล่าวทักทายสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุม

นางชนิษฐา ชุกกลิ่น
เลขานุการสภา

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางชนิษฐา ชุกกลิ่น ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณสมาชิกสภาทุกท่านที่ได้ให้โอกาสในการร่วมปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ดิฉันจะทำหน้าที่ของเลขานุการสภาให้ดี

ที่สุด โดยที่ในการร่วมแรงร่วมใจในการทำงานนั้น ดิฉันให้คำมั่นสัญญาว่าจะปฏิบัติหน้าที่ และก็ร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนาพื้นที่ตำบลศรีวิชัยนี้ให้ดียิ่งขึ้น ที่เป็นอยู่ตอนนี้ถือว่าไม่ดี ด้อยอยู่แล้วแต่จะให้ดียิ่งขึ้น ในโอกาสที่ดิฉันทำหน้าที่เลขานุการสภาต้องขอความร่วมมือท่าน สมาชิกสภาในเรื่องงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำงาน เรื่องแผน โครงการที่เป็นปัญหา ในพื้นที่แต่ละหมู่บ้าน ก็ฝากท่านสมาชิกสภาทุกท่านได้เป็นหูเป็นตาให้กับพี่น้องประชาชน เป็นหลัก เป็นผู้ช่วยในการนำเสนอโครงการที่เป็นปัญหานั้นเพื่อให้ท่านผู้บริหารได้พิจารณา แก้ไขปัญหาเหล่านั้นต่อไป ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาอีกครั้งหนึ่ง

๕.๓ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย เรื่องงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ในวาระที่ ๓ ชั้นเห็นชอบให้ตราเป็น ข้อบัญญัติ)

นายเกียรติชัย พรหมทัต
ประธานสภาฯ

ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ครับ

นางชนิษฐา ชุกกลิ่น
เลขานุการสภาฯ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติใน วาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามี เหตุอันควร

ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นพิจารณาว่า จะให้ตราเป็น ข้อบัญญัติหรือไม่ ก็ขออนุญาตนำเรียนที่ประชุมได้รับทราบ ขอเชิญท่านประธานสภาฯ ดำเนินการต่อไปค่ะ ขอขอบคุณค่ะ

นายเกียรติชัย พรหมทัต
ประธานสภาฯ

ครับ ต่อไปจะขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ นะครับ เมื่อสมาชิกสภาฯ ครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบให้ตราเป็น ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ครับ

มติที่ประชุม

มติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ด้วยคะแนนเสียง ๑๕ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ลา - ท่าน ชาติ - ท่าน ผู้เข้าประชุมทั้งหมด ๑๖ ท่าน)

๕.๔ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย เรื่องการบริหาร กิจการและการบำรุงรักษาการประปา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ..... (ในวาระที่ ๓ ชั้นเห็นชอบให้ ตราเป็นข้อบัญญัติ)

นายเกียรติชัย พรหมทัต
ประธานสภาฯ

ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ครับ

นางชนิษฐา ชุกกลิ่น
เลขานุการสภาฯ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติมีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันควร

ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นพิจารณาว่า จะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ ก็ขออนุญาตนำเรียนที่ประชุมได้รับทราบ ขอเชิญท่านประธานสภาฯ ดำเนินการต่อไปค่ะ ขอขอบคุณค่ะ

นายเกียรติชัย พรหมทัน
ประธานสภาฯ

ครับ ต่อไปจะขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ นะครับ เมื่อสมาชิกสภาฯ ครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย เรื่องการบริหารกิจการและการบำรุงรักษาการประปา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๕ ครับ

มติที่ประชุม

มติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย เรื่องการบริหารกิจการและการบำรุงรักษาการประปา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๕ (ด้วยคะแนนเสียง ๑๕ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ลา - ท่าน ขาด - ท่าน ผู้เข้าประชุมทั้งหมด ๑๖ ท่าน)

๕.๕ ญัตติที่ ๕ ขอโอนลดงบประมาณเพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ รายการ สแกนเนอร์ กล้องวงจรปิด ลำโพง ตู้ลำโพงบลูทูธและตู้เย็น (สำนักปลัด)

นายเกียรติชัย พรหมทัน
ประธานสภาฯ

การพิจารณาอนุมัติโอนลดงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และโอนเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ในวันนี้ท่านผู้บริหารท่านได้เสนอญัตติการโอนงบประมาณและการโอนเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณเพื่อให้สภาได้พิจารณาจำนวน ๕ ญัตติ จำนวน ๑๔ รายการ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายงบลงทุนโดยการโอนเพิ่ม โอนลดที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

ผมขอเชิญผู้บริหาร แลกงญัตติหรือท่านผู้บริหารจะมอบให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบชี้แจงครับ

นายนิรันดร โสมวงศ์
นายก อบต.ศรีวิชัย

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สำหรับฝ่ายบริหารนั้นได้เสนอญัตติขอโอนลดงบประมาณเพื่อ

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ รายการต่างๆ สำหรับญัตติที่ ๕ ขอมอบให้หัวหน้าสำนักปลัดนำเสนอให้ที่ประชุมได้รับทราบเพื่อพิจารณาต่อไป

นางสาวมะลิวัน วรรณวาส
หัวหน้าสำนักปลัด

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันขออนุญาตรายงานขออนุมัติโอนลดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในส่วนที่สำนักปลัดรับผิดชอบ ดังนี้

๑.สแกนเนอร์

โอนลด แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าตอบแทนค่าตอบแทน ประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ ๒,๘๓๖,๘๐๐ คงเหลือก่อนโอน ๑,๖๙๕,๕๒๖.๙๓ โอนลด ๑๖,๐๐๐ บาท คงเหลือหลังโอน ๑,๖๗๙,๕๒๖.๙๓ บาท

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าหมวดค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ รายการ สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ ๑ ราคา ๑๖,๐๐๐ บาท

เหตุผลความจำเป็นสืบเนื่องจากปัจจุบันระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศและมีผลใช้บังคับแล้ว เครื่องสแกนเนอร์จึงเข้ามามีบทบาทในการทำงานและการจัดเก็บข้อมูลโดยใช้สำหรับสแกนข้อมูลเข้าไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งราคานี้ ตั้งจากเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

๒.กล้องวงจรปิด

โอนลด แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมวดค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐ บาท คงเหลือก่อนโอน ๑๕๐,๐๐๐ บาท โอนลด ๒๒,๐๐๐ บาท คงเหลือหลังโอน ๑๒๘,๐๐๐ บาท

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมวดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ รายการกล้องวงจรปิด จำนวน ๒๒,๐๐๐ บาท

เหตุผลความจำเป็นก็คือในช่วงนี้ ความปลอดภัยในทรัพย์สินของหน่วยงานราชการ ตลอดจนบุคคลที่มาติดต่อราชการ จำเป็นที่จะต้องมียุทธศาสตร์เพื่อที่จะดูความเคลื่อนไหว สังเกต ตรวจตราต่างๆ สมาชิกสภาบางท่านอาจจะสงสัยว่าเหตุใดจึงมีเงินเหลือจ่ายจำนวนมากขนาดนี้ อาจเป็นเพราะปีก่อนหน้านั้นเราได้ซ่อมเครื่องรถดับเพลิง ปีนี้ก็คาดว่าจะซ่อมแต่ปัจจุบันยังไม่ได้รับรายงานการซ่อมบำรุง

๓.ลำโพง

โอนลด แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าตอบแทน ค่าตอบแทน ประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

ตั้งไว้ ๒,๘๓๖,๘๐๐ คงเหลือก่อนโอน ๑,๖๗๙,๕๒๖.๙๓ โอนลด ๗,๕๐๐ บาท คงเหลือ
หลังโอน ๑,๖๗๒,๐๒๖.๙๓ บาท

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการลำโพง
จำนวน ๗,๕๐๐ บาท เพื่อจัดซื้อลำโพง ขนาด ๑๕ นิ้ว จำนวน ๑ คู่ เป็นเงิน ๗,๕๐๐ บาท
เหตุผลและความจำเป็นสืบเนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ได้รับ
มอบหมายจากอำเภอวานรนิวาสในงานพิธีต่างๆ เช่นวันแม่แห่งชาติ วันพ่อ ซึ่งโดย
ส่วนมากอำเภอจะมอบหมายให้องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยรับผิดชอบเครื่องเสียง
ปลั๊กไฟ ส่วนองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลอื่นๆ อาจจะได้รับมอบหมายให้ประดับ
ผ้าประดับเวที วัตถุประสงค์ก็เพื่อใช้ในการจัดงาน จัดการประชุมเพื่อให้สมพระเกียรติ จึง
มีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณเพื่อที่จะซื้อวัสดุ เครื่องใช้เหล่านี้ให้เพียงพอต่อการใช้งาน

๔.ตุ้ลำโพงบลูทูธ

โอนลด แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าตอบแทน ค่าตอบแทน
ประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตั้งไว้ ๒,๘๓๖,๘๐๐ คงเหลือก่อนโอน ๑,๖๗๒,๐๒๖.๙๓ โอนลด ๑๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ
หลังโอน ๑,๖๖๒,๐๒๖.๙๓ บาท

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการตุ้ลำโพง
บลูทูธ เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อจัดซื้อตุ้ลำโพงบลูทูธ ขนาด ๕๐๐w จำนวน ๑ ตู้
เหตุผลความจำเป็นสืบเนื่องจากที่ผ่านมามองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยได้มี
กิจกรรมนอกสถานที่อยู่ในที่สาธารณะต่างๆ แต่ยังไม่มียุติงเคลื่อนที่ ฉะนั้นเพื่อเป็น
การอำนวยความสะดวกและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน จึงมีความจำเป็นต้อง
จัดซื้อตุ้ลำโพงบลูทูธ และประการสำคัญตลอดระยะเวลาที่ท่านนายกเข้ามาดำรงตำแหน่ง
ก็ได้มีกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ กิจกรรมหน้าเสาธง ก็จะเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์ให้
ข้อมูลข่าวสารให้พนักงานได้รับทราบมากยิ่งขึ้น

๕.ตุ้เย็น

โอนลด

๑.แผนงานการรักษาความสภภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการ ตุ้เย็น ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท โอนลด
๑๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๐๐ บาท เพื่อจัดซื้อตุ้เย็น ขนาด ๘.๕ คิว จำนวน ๑ เครื่อง
เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท

๒.แผนงานการรักษาความสภภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมวดค่าใช้สอย
ประเภทรายไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่น โครงการประชุมชี้แจงสวนสนาม อปพร.
ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท คงเหลือก่อนโอน ๑๐,๐๐๐ บาท โอนลด ๓,๐๐๐ บาท คงเหลือ
๗,๐๐๐ บาท

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการ ตู้เย็น ตั้งไว้ ๑๓,๐๐๐ บาท เพื่อจัดซื้อตู้เย็น ขนาด ๙ คิวบิกฟุต

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ได้ตั้ง งบประมาณไว้เพื่อจัดซื้อตู้เย็นในส่วนของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้ว แต่ที่ ผ่านมา มาตรฐานครุภัณฑ์ในรายการตู้เย็นได้เปลี่ยนแปลงไป จึงโอนจากตู้เย็นหลังเก่ามา ซื้อตู้เย็นหลังใหม่ที่มีคุณภาพดีกว่าตามมาตรฐานครุภัณฑ์

นายสุริยันต์ เพ็งสีแสง
สมาชิกสภา อบต.ม.๑

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย สมาชิกสภา คณะ ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขออนุญาตสอบถามเรื่องตู้เย็นว่ามีเครื่องและ จะตั้งไว้บริเวณใด

นางสาวมะลิวัน วรรณवास
หัวหน้าสำนักปลัด

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย สมาชิกสภา คณะ ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ครุภัณฑ์รายการตู้เย็นที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท คุณลักษณะก็ คือขนาด ๘.๕ คิว จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่าตู้เย็นขนาด ๘.๕ คิว ไม่ปรากฏในบัญชี มาตรฐานครุภัณฑ์ จึงได้ทำการโอนรายการตู้เย็นเพื่อจัดซื้อตู้เย็นที่มีขนาด ๙ คิว โดยที่ งบประมาณที่ตั้งไว้เดิมคือ ๑๐,๐๐๐ บาท ไม่เพียงพอ จึงได้โอนเพิ่มไปอีก ๓,๐๐๐ บาท เป็นซื้อตู้เย็น ๑๓,๐๐๐ บาท เมื่อจัดซื้อแล้วจะตั้งไว้บริการประชาชนที่ห้อง EMS

นายไพฑูร ศรีโนนยาง
รองประธานสภาฯ

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย สมาชิกสภา คณะ ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน การโอนงบประมาณหลายรายการเพื่อประโยชน์ของ พี่น้องประชาชน อบต.ศรีวิชัยจะได้บริการพี่น้องประชาชนได้อย่างสะดวก แต่อยาก สอบถามอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องกล่องวงจรปิด จะติดตั้งเฉพาะในบริเวณอาคารสำนักงาน หรืออย่างไร เพราะว่า ณ ขณะนี้สถานการณ์ในเขตตำบลศรีวิชัยของเรามีเหตุปล้น ซึ่ง ทรัพย์สินของประชาชน อบต.ศรีวิชัย มีมาตรการอย่างไรผมอยากจะเพิ่มเติมเรื่องกล่องวงจร ปิด ให้หมู่บ้าน เพราะว่าตอนนี้ฝ่ายปกครองกำลังมีการตั้งจุดสกัด การอยู่เวรยามของ ชรบ. เพื่อดูแล รักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน การที่เราจะดูแลชุมชน ดูแลประชาชน เราก็จะต้องมีงบประมาณที่เพียงพอ อยากจะให้เพิ่มเติมในส่วนของกล่องวงจรปิดให้ครบ ทุกหมู่บ้าน ก็อยากสอบถามว่ามีงบประมาณอีกหรือไม่ เพื่อที่จะได้โอนไปตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่เพื่อจัดซื้อกล่องวงจรปิดเพื่อไปติดตั้งให้ครบทุกหมู่บ้านเพื่อเป็นการดูแลรักษา ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ทุกวันนี้มีปรากฏทางโซเชียลมีเดีย ไม่ว่าจะป็นไลน์ เฟซบุ๊ก บอกว่าศรีวิชัยเริ่มอยู่ยาก ก็อยากให้คุณผู้บริหารสร้างขวัญ กำลังใจให้ประชาชนในตำบลของเราหรือออกตรวจเยี่ยมบ้านก็ยังดี วันนี้ ชรบ. อยู่เวร ฝ่ายยามรักษาความสงบเรียบร้อย อบต.ศรีวิชัย เรามีน้ำใจอะไรจะให้ จะสนับสนุนอะไร ขอให้เราหันต่อเหตุการณ์บ้านเมืองอีกสักนิด

นางชนิษฐา ชุกกลิ่น
เลขานุการสภาฯ

ขออนุญาต เนื่องจากท่านผู้บริหารได้มอบหมายให้ชี้แจงเรื่องการติดตั้งกล่องวงจรปิด ในพื้นที่สาธารณะภายในเขตตำบลศรีวิชัย ต้องขออนุญาตนำเรียนว่าการติดตั้งกล่องวงจรปิดในพื้นที่นั้นเป็นนโยบายของผู้บริหารอยู่แล้ว ที่ท่านคิดไว้แล้วเพียงแต่ว่าในช่วงนี้ขออนุญาตในเรื่องของการปรับแผนหรือการทำแผนก่อน หลังจากนั้นจะมีแนวทางที่จะประสานกับบริษัททีโอที หรือบริษัท NT (โทรคมนาคมแห่งชาติ) วิธีการนั้นเราจะดำเนินการจ้างเหมาบริการในลักษณะที่ว่าให้บริษัท NT มาติดตั้งกล่องวงจรปิดในจุดเสี่ยงพื้นที่ตำบลศรีวิชัย การติดตั้งนั้นเราจะทำ MOU กับท้องถิ่นว่าอย่างน้อย ๓๖ รอบปี นั้นหมายความว่าในการทำแผนนั้น เราจะต้องทำแผนไว้ให้ครบทั้ง ๓ ปี เนื่องจากว่าเราจะต้องใช้บริการของ NT ๓ ปี เป็นอย่างน้อย แล้วในส่วนของการใช้จ่ายจะมีใบแจ้งหนี้มาที่ อบต. เราไม่ได้จัดซื้อกล่องวงจรปิด เป็นการติดตั้งกล่องวงจรปิดของ NT ค่าติดตั้งและค่าดูแลระบบจุดละประมาณ ๑,๕๐๐ บาท/เดือน และจะมีค่า Wifi ประมาณ ๑๐๐ บาทเศษต่อจุด พื้นที่ตำบลหนองแวงใต้ ๑๕ จุด ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเดือนละประมาณ ๒๐,๐๐๐-๓๐,๐๐๐ บาท เป็นค่าสัญญา และในส่วนของการบำรุงรักษานั้น บริษัท NT จะรับผิดชอบทั้งหมด สมมุติว่ากล่องเสีย หน่วยซ่อมบำรุงก็จะออกมาเอง ตามที่ได้เคยติดต่อสอบถามและได้ดำเนินการแล้ว ฉะนั้นโครงการติดตั้งกล่องวงจรปิดหลังจากที่มีเหตุการณ์ปล้น ชิงทรัพย์ในพื้นที่ของเรา ปีนี้มัน ๒ ครั้ง และร้านค้าอีกที่ได้ทรัพย์สิ้นไปจำนวนมากทางผู้บริหารได้ตระหนักอยู่แล้ว ในส่วนของทีมงานก็ได้มีการประชุมปรึกษาหารือกัน ก็เป็นแนวนโยบายที่ผู้บริหารจะดำเนินการต่อไป

นายนิรันดร โสมวงศ์
นายก อบต.ศรีวิชัย

สำหรับเหตุการณ์ปล้น ชิงทรัพย์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆ ผมได้ประสานกับกำนันตำบลศรีวิชัย และมีการจัดตั้งจุดตรวจต่างๆ ในหมู่บ้าน ท่านสมาชิกสภาคงจะเห็นในภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ต่อไปจะมีมาตรการต่างๆ หยออกเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในตำบลศรีวิชัย ขอขอบคุณครับ

นายสุริยันต์ เพ็งสีแสง
สมาชิกสภา อบต.ม.๑

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย สมาชิกสภา คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขออนุญาตสอบถามเรื่องกล่องวงจรปิดใน อบต.ศรีวิชัย ที่ท่านรายงานมา อยากทราบว่าจุดที่ติดตั้งอยู่บริเวณใดบ้าง

นางสาวมะลิวัน วรรณवास
หัวหน้าสำนักปลัด

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย สมาชิกสภา คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านจุดที่ติดตั้งเพิ่มเติมคือโรงงานผสมปุ๋ย โรงจอดรถ ๖

ล้อ ทางเข้า อบต.แทนกล่องตัวเดิมที่ชำรุดและทางเข้า อบต. บริเวณทางแยกบ้านหัวนาที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยๆ รวมจำนวน ๔ จุด

นายเกียรติชัย พรหมทัน
ประธานสภาฯ

ท่านสมาชิกสภาทุกท่านอยู่ครบองค์ประชุมแล้วนะครับ มีสมาชิกสภาท่านใดจะแสดงความคิดเห็นหรืออภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปราย ผมขอมติที่ประชุมสภาเห็นชอบและอนุมัติให้โอนงบประมาณเพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ รายการสแกนเนอร์ งบประมาณ ๑๖,๐๐๐ บาท ขอมติครับ

มติที่ประชุม มติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบอนุมัติให้โอนลดงบประมาณเพื่อโอนไปตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ รายการสแกนเนอร์ งบประมาณ ๑๖,๐๐๐ บาท (ด้วยคะแนนเสียง ๑๕ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ลา - ท่าน ขาด - ท่าน ผู้เข้าประชุม ทั้งหมด ๑๖ ท่าน)

นายเกียรติชัย พรหมทัน
ประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาทุกท่านอยู่ครบองค์ประชุมแล้วนะครับ มีสมาชิกสภาท่านใดจะ แสดงความคิดเห็นหรืออภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกสภา ท่านใดอภิปราย ผมขอมติ ที่ประชุมสภาเห็นชอบและอนุมัติให้โอนลดงบประมาณเพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ รายการกล้องวงจรปิด งบประมาณ ๒๒,๐๐๐ บาท

มติที่ประชุม มติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบอนุมัติให้โอนลดงบประมาณเพื่อโอนไปตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ รายการกล้องวงจรปิด งบประมาณ ๒๒,๐๐๐ บาท (ด้วยคะแนนเสียง ๑๕ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ลา - ท่าน ขาด - ท่าน ผู้เข้าประชุม ทั้งหมด ๑๖ ท่าน)

นายเกียรติชัย พรหมทัน
ประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาทุกท่านอยู่ครบองค์ประชุมแล้วนะครับ มีสมาชิกสภาท่านใดจะ แสดงความคิดเห็นหรืออภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกสภา ท่านใดอภิปราย ผมขอมติ ที่ประชุมสภาเห็นชอบและอนุมัติให้โอนลดงบประมาณเพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ รายการลำโพง งบประมาณ ๗,๕๐๐ บาท ขอมติครับ

มติที่ประชุม มติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบอนุมัติให้โอนลดงบประมาณเพื่อโอนไปตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ รายการลำโพง งบประมาณ ๗,๕๐๐ บาท (ด้วย คะแนนเสียง ๑๕ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ลา - ท่าน ขาด - ท่าน ผู้เข้าประชุมทั้งหมด ๑๖ ท่าน)

นายเกียรติชัย พรหมทัน
ประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาทุกท่านอยู่ครบองค์ประชุมแล้วนะครับ มีสมาชิกสภาท่านใดจะ แสดงความคิดเห็นหรืออภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกสภา ท่านใดอภิปราย ผมขอมติ ที่ประชุมสภาเห็นชอบและอนุมัติให้โอนลดงบประมาณเพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ รายการตู้ลำโพงบลูทูธ งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท ขอมติครับ

มติที่ประชุม มติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบอนุมัติให้โอนลดงบประมาณเพื่อโอนไปตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ รายการตู้ลำโพงบลูทูธ งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท (ด้วยคะแนนเสียง ๑๕ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ลา - ท่าน ขาด - ท่าน ผู้เข้าประชุม ทั้งหมด ๑๖ ท่าน)

นายเกียรติชัย พรหมทัน
ประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาทุกท่านอยู่ครบองค์ประชุมแล้วนะครับ มีสมาชิกสภาท่านใดจะ แสดงความคิดเห็นหรืออภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกสภา ท่านใดอภิปราย ผมขอมติ

ที่ประชุมสภาเห็นชอบและอนุมัติให้โอนลดงบประมาณเพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ รายการตู้เย็น งบประมาณ ๑๓,๐๐๐ บาท ขอมติครับ

มติที่ประชุม

มติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบอนุมัติให้โอนลดงบประมาณเพื่อโอนไปตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ รายการตู้เย็น งบประมาณ ๑๓,๐๐๐ บาท (ด้วย คณะเสียง ๑๕ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ลา – ท่าน ขาด - ท่าน ผู้เข้าประชุมทั้งหมด ๑๖ ท่าน)

๕.๖ ญัตติที่ ๖ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน รายการม่านปรับแสง (สำนักปลัด)

นายเอียรชัย พรหมทัน
ประธานสภาฯ

ผมขอเชิญผู้บริหาร แลกงญัตติหรือท่านผู้บริหารจะมอบให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ชี้แจงครับ

นายนิรันดร โสมวงศ์
นายก อบต.ศรีวิชัย

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สำหรับญัตติที่ ๖ ขอมอบให้หัวหน้าสำนักปลัดนำเสนอให้ที่ ประชุมได้รับทราบเพื่อพิจารณาต่อไป

นางสาวมะลิวัน วรรณवास
หัวหน้าสำนักปลัด

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันขออนุญาตรายงานขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน รายการม่านปรับแสง

๑.ม่านปรับแสง

ข้อความเดิม

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ ม่าน ปรับแสง จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อติดตั้งม่านปรับแสงห้องประชุม อบต. (หลังใหม่) จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท

ข้อความใหม่

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ ม่าน ปรับแสง จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อติดตั้งม่านปรับแสงอาคารสำนักงาน อบต.ศรีวิชัย และอาคารอื่นๆ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบ ลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็น อำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

เหตุผลความจำเป็นเนื่องจากมีความประสงค์เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณใน ส่วนของสถานที่ติดตั้งม่านปรับแสงจากเดิมจะติดตั้งที่ห้องประชุม อบต. จะเปลี่ยนมาเป็น ติดตั้งที่อาคารสำนักงาน อบต.ศรีวิชัย

นายเกียรติชัย พรหมทัน
ประธานสภาฯ

ท่านสมาชิกสภาทุกท่านอยู่ครบองค์ประชุมแล้วนะครับ มีสมาชิกสภาท่านใดจะแสดงความคิดเห็นหรืออภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปราย ผมขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบครับ

มติที่ประชุม

มติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน รายการมันปรับแสง (ด้วยคะแนนเสียง ๑๕ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ลา - ท่าน ขาด - ท่าน ผู้เข้าประชุมทั้งหมด ๑๖ ท่าน)

๕.๗ ญัตติที่ ๗ ขอโอนลดงบประมาณเพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างจำนวน ๖ โครงการ (กองช่าง)

นายเกียรติชัย พรหมทัน
ประธานสภาฯ

ผมขอเชิญผู้บริหาร แลกงญัตติหรือท่านผู้บริหารจะมอบให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบชี้แจงครับ

นายนิรันดร โสมวงศ์
นายก อบต.ศรีวิชัย

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สำหรับฝ่ายบริหารนั้นได้เสนอญัตติขอโอนลดงบประมาณเพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการต่างๆ สำหรับญัตติที่ ๗ ขอมอบให้ผู้อำนวยการกองช่างนำเสนอให้ที่ประชุมได้รับทราบเพื่อพิจารณาต่อไป

ว่าที่ รต.มิตรชัย ไชยยศ
ผอ.กองช่าง

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขออนุญาตรายงานขออนุมัติโอนลดงบประมาณเพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างจำนวน ๖ โครงการ ดังนี้

๑.โครงการต่อเติมห้องครัวพร้อมห้องน้ำศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ศรีวิชัย

แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธาน/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ ๒,๘๓๖,๘๐๐ บาท
คงเหลือก่อนโอน ๑,๖๕๒,๐๒๖.๙๓ โอนลด ๒๙๒,๐๐๐ บาท คงเหลือหลังโอน ๑,๓๖๐,๐๒๖.๙๓ บาท

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ โครงการต่อเติมห้องครัวพร้อมห้องน้ำศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ศรีวิชัย ตั้งไว้ ๒๙๒,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อเติมห้องครัวพร้อมห้องน้ำศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ศรีวิชัย ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร สูง ๒.๘๐ เมตร สถานที่ดำเนินการ ด้านหลังห้องเก็บของ อปร.อบต.ศรีวิชัย พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบเลขที่ ๕๑/๒๕๖๖

๒.โครงการต่อเติมบ้านพักพนักงานภายใน อบต.ศรีวิชัย

แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธาน/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ ๒,๘๓๖,๘๐๐ บาท
 คงเหลือก่อนโอน ๑,๓๖๐,๐๒๖.๙๓ โอนลด ๒๐๓,๐๐๐ บาท คงเหลือหลังโอน ๑,๑๕๗,๐๒๖.๙๓ บาท

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ โครงการต่อเติมบ้านพักพนักงานภายใน อบต.ศรีวิชัย ตั้งไว้ ๒๐๓,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อเติมบ้านพักพนักงานภายใน อบต.ศรีวิชัย ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร สูง ๒.๕๐ เมตร สถานที่ดำเนินการบริเวณบ้านพักพนักงาน พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบเลขที่ ๕๓/๒๕๖๖

๓.โครงการย้ายศาลาภายในอบต.ศรีวิชัย

แผนงานงบกลาง งานงบกลาง รายการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ตั้งไว้ ๑๒๐,๐๐๐ บาท
 คงเหลือก่อนโอน ๖๑,๐๐๐ บาท โอนลด ๓๔,๐๐๐ บาท คงเหลือหลังโอน ๒๗,๐๐๐ บาท

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ โครงการย้ายศาลาภายในอบต.ศรีวิชัย ตั้งไว้ ๓๔,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าย้ายศาลาภายในอบต.ศรีวิชัย ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓.๐๐ เมตร สถานที่ดำเนินการ ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ตามแบบเลขที่ ๕๔/๒๕๖๖

๔.โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเก็บวัสดุ อบต.ศรีวิชัย

โอนลด

แผนงานงบกลาง งานงบกลาง รายการเบี้ยยังชีพผู้พิการ ตั้งไว้ ๔,๒๓๓,๖๐๐ บาท
 คงเหลือก่อนโอน ๑,๒๑๑,๔๐๐ บาท โอนลด ๒๙๘,๕๐๐ บาท คงเหลือ ๙๑๒,๙๐๐ บาท
โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเก็บวัสดุ อบต.ศรีวิชัย ตั้งไว้ ๒๙๘,๕๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงต่อเติมอาคารเก็บวัสดุ อบต.ศรีวิชัย ขนาดกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๒๐ เมตร สูง ๒.๕๐ เมตร สถานที่ดำเนินการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบเลขที่ ๔๙/๒๕๖๕

๕.โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการ อบต.ศรีวิชัย

โอนลด

แผนงานงบกลาง งานงบกลาง รายการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งไว้ ๑๐,๘๑๓,๒๐๐ บาท
 คงเหลือก่อนโอน ๒,๔๓๔,๓๐๐ บาท โอนลด ๑๔๖,๕๐๐ บาท คงเหลือหลังโอน ๒,๒๘๗,๘๐๐ บาท

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการ อบต.ศรีวิชัย ตั้งไว้ ๑๔๖,๕๐๐ บาท เพื่อปรับปรุงอาคารที่ทำการ อบต.ศรีวิชัย ตามแบบเลขที่ ๖๑/๒๕๖๕

๖.โครงการปรับปรุงอาคารเก็บครุภัณฑ์ ขนาดกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร สูง ๓.๐๐ เมตร

โอนลด

๑.แผนงานงบกลาง งานงบกลาง รายการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งไว้ ๑๐,๘๑๓,๒๐๐ บาท คงเหลือก่อนโอน ๒,๒๘๗,๘๐๐ บาท โอนลด ๔๕๔,๐๐๐ บาท คงเหลือหลังโอน ๑,๘๓๓,๘๐๐ บาท

๒.แผนงานงบกลาง งานงบกลาง รายการเบี้ยยังชีพผู้พิการ ตั้งไว้ ๔,๒๓๓,๖๐๐ บาท คงเหลือก่อนโอน ๙๑๒,๙๐๐ บาท โอนลด ๔๔,๐๐๐ บาท คงเหลือหลังโอน ๘๖๘,๙๐๐ บาท

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ โครงการปรับปรุงอาคารเก็บครุภัณฑ์ ขนาดกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร สูง ๓.๐๐ เมตร ตั้งไว้ ๔๙๘,๐๐๐ บาท เพื่อปรับปรุงอาคารเก็บครุภัณฑ์ ขนาดกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร สูง ๓.๐๐ เมตร ตามแบบเลขที่ ๖๒/๒๕๖๕

นายเปรี๊ยะ เวียงคุด
สมาชิกสภา อบต.ม.๑๓

สมาชิกสภาฯ บางท่านยังไม่ศึกษาเอกสารเลย เพิ่งจะได้รับเอกสาร ขอไปศึกษาก่อน หลังจากได้รับหนังสือแล้ว บางคนก็ยังไม่ได้อ่าน เรื่องการโอนลดงบประมาณรายจ่ายเพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ๗-๘ ยุติติ บางโครงการมีประโยชน์ บางโครงการไม่มีประโยชน์ เช่นเรื่องการย้ายศาลา ผมดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาหลายปีแล้ว ๘-๑๐ ปี อยากถามว่าสมควรย้ายหรือไม่ เรื่องการปรับปรุงอาคาร ผมได้คุยกับท่านนายกวันนั้น ท่านบอกว่าหลังคารั่วบางจุด บันไดทางขึ้นสำนักงานเวลาฝนตกมันจะเปียกและก็จะลื่น ชาวบ้านมาติดต่อราชการเวลาฝนตกกลัวประชาชนจะลื่นล้มอันตราย ส่วนอาคารเก็บวัสดุผมว่างงบประมาณ ๒๙๐,๐๐๐ บาท ขอให้ทำแบบอย่างดี จัดระเบียบให้ดีจะได้เก็บของได้เยอะๆ ตอนนี้เป็นสุสาน

นายวรรณะ ทักซิโณ
สมาชิกสภา อบต.ม.๙

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมอยากให้โอนลดงบประมาณเพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่หรือจัดสรรงบประมาณให้กองการศึกษาเพื่อนำไปพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

นายนิรันดร โสมวงศ์
นายก อบต.ศรีวิชัย

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขอชี้แจงเกี่ยวกับญัตติต่างๆ ที่ได้เสนอเพื่อให้สภา

พิจารณาอนุมัติดำเนินการจัดทำ ตามที่ผู้บริหารได้แถลงนโยบายต่อสภาแห่งนี้เมื่อครั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ เป้าหมายหลักผมได้ชี้แจงแล้วว่าผมอยากทำอะไรบ้าง เพื่อเป็นที่รองรับประชาชนที่มาใช้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยของเราให้ประทับใจ ให้ดี ออกไปแล้วยิ้มได้ สิ่งแรกที่เห็นแล้วสะดุดตาที่สุดก็คือศาลาพักผ่อน ศาลาพักผ่อนอยู่ในระดับต่ำแล้วก็สร้างอยู่ในสระน้ำ ลักษณะของอาคารไม่ตั้งตรง ถ้าสังเกตจะเห็นว่าศาลามีลักษณะเอ่น ถ้าเราทำให้มันดีขึ้นมา มันก็จะสวยงาม และถ้าปรับก็ต้องปรับให้ดีโดยจะยกเลื่อนขึ้นมาข้างบน เสร็จแล้วตรงพื้นเดิมนั้นผมว่าจะถมทำเป็นเวทีกลางแจ้งและรอบๆ บริเวณด้านข้าง เราจะเอามาหินอ่อนมาวางเป็นจุด เพื่อให้พี่น้องประชาชนมานั่งชมการแสดงวันเด็ก เวลาประชาชนมาติดต่อราชการจะได้นั่งพักผ่อน หาสถานที่ต่างๆไว้บริการประชาชน อาจเป็นที่นั่งเล่น เพราะต่อไปผมมีนโยบายเปิดให้ประชาชนเข้ามาใช้บริการต่างๆ ทั้งวันเสาร์-อาทิตย์ ต้องเปิดให้บริการฟรีทั้งห้องน้ำ ห้องส้วม เรื่องศาลาถ้าเราไม่ย้ายมันก็จะชำรุดและเอ่นอยู่แบบนั้น ผมจะปรับปรุงใหม่ให้ดี ทาสีให้สวยงาม อันที่ ๒ ก็คืออาคารสิ่งก่อสร้าง ผมเข้ามาครั้งแรกผมมีความที่จะปรับปรุงเพื่อจัดระบบอาคารให้เราสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า อาคารที่เราจะปรับปรุงคืออาคารผสมปุ๋ย มีการปรับเพิ่มขนาดออกมาอีก จัดเป็นพื้นที่ไม่ให้ฝนสาด เสร็จเรียบร้อยก็จะเก็บอุปกรณ์ที่จำเป็น ตู้เอกสารต่างๆ เอาไว้เป็นหมวดหมู่ จัดเป็นล็อกต่างๆ ไม่ว่าจะเก็บวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ อุปกรณ์ประปา เมื่อจัดเป็นหมวดหมู่แล้วก็ทำทะเบียนไว้ จัดเป็นระบบ เพื่อป้องกันทรัพย์สินสูญหาย แต่ก่อนที่จะจัดระเบียบได้ต้องสร้างอาคารก่อน เมื่อจัดเป็นหมวดหมู่แล้วในลำดับต่อไปก็คือการจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ตามที่ได้มีการขออนุมัติสภาในคราวประชุมสมัยที่ผ่านมา ซึ่งเจ้าหน้าที่จะทำการจำหน่ายในช่วงสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๕ เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้วเราก็จะจัดระบบอาคารใหม่ วัสดุอุปกรณ์ ตู้เอกสาร เอกสารทางการเงิน เอกสารต่างๆ จะไปรวมกันหมด เพราะว่าเอกสารสำคัญคือเอกสารทางการเงิน เราก็จัดเก็บให้เป็นหมวดหมู่ หลังจากนั้นเมื่อเราได้อาคารสถานที่ ผมมีโครงการปรับปรุงห้องประชุมใหญ่ให้เป็นสถานที่ประชุมของพวกเราอีกจุดหนึ่ง เวลาที่พี่น้องประชาชนมาใช้บริการหรือจัดอบรมมันก็จะกว้างขึ้นในส่วนของอาคาร EMS หลังเก่า ผมจะปรับปรุงใหม่ ทาสีใหม่ ผมจะทำเป็นสถานที่รับประทานอาหารของพนักงานเจ้าหน้าที่

นายอารมย์ แก้วศรีวัง
รองนายก อบต.ศรีวิชัย

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขออนุญาตเพิ่มเติมจากที่ท่านนายกได้ชี้แจงเมื่อสักครู เรื่องศาลากลางน้ำ ศาลาดังกล่าวแรกเริ่มเป็นศาลากลางสระ สร้างเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๒-๒๕๔๓ ขณะนั้นผมดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาฯ แบบแปลนอาคารตัดแปลงมาจากศาลาที่ค่ายประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี สภาพปัจจุบันสระถูกถมไปแล้วเหลือเพียงศาลา ผมได้ประชุมกับคณะผู้บริหารเห็นว่าควรอนุรักษ์ไว้ ดำเนินการปรับปรุง ทาสีใหม่ ไม่อยากทำลาย ก็อยากหาหรือท่านสมาชิกสภาฯ ขอให้สมาชิกสภาฯ ลงมติเห็นชอบให้ทำการเคลื่อนย้ายและปรับปรุงใหม่ให้ดีขึ้น

นายสุริยนต์ เฟ็งสีแสง
สมาชิกสภา อบต.ม.๑

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและ

ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมอยากให้ผู้บริหารชี้แจงโครงการต่อเติมห้องครัวและ
ห้องน้ำอาคารป้องกันให้ทราบด้วย

นายนิรันดร โสมวงศ์
นายก อบต.ศรีวิชัย

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สำหรับบ้านพักพนักงานส่วนตำบล ผมมาดำรงตำแหน่งครั้งแรก
ผมเห็นฝนตกสาดเข้าไปข้างในลูกบันได ข้าวของเครื่องใช้ รongเท้าเปียกหมด อีกทั้งไม่มีที่
จอดรถ คนที่อาศัยอยู่ก็คือพนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ก็ควร
จัดสถานที่ให้ดีให้เหมาะสม เป้าหมายหลักก็คือจะต่อเติมบ้านพักให้ และหัวใจสำคัญอันดับ
๑ ก็คือ EMS เพราะว่า EMS เป็นกระจกส่องหน้าของ อบต. เพราะฉะนั้นบริเวณอาคารที่
ทำการของ EMS ผมอยากจัดสถานที่ให้เจ้าหน้าที่มีสถานที่พักผ่อนและมีสถานที่ประกอบ
อาหาร เพราะว่าเจ้าหน้าที่ทำงานตลอดหมุนเวียนกันไปตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่มีตู้เย็นใช้
ห้องน้ำจะก่อสร้างบริเวณด้านนอกอาคาร เพราะว่าห้องน้ำเดิมอยู่ในอาคาร เวลาคนมาใช้
บริการห้องน้ำด้านในก็มีที่นอน หมอน มุ้ง ผมอยากจัดห้องน้ำ ทำห้องครัวให้ อยากทำให้
มิดชิด ให้เจ้าหน้าที่มีสถานที่รับประทานอาหาร เพราะว่า EMS เป็นหน่วยงานที่สำคัญและ
เป็นหน้าตาของ อบต.

ส่วนเรื่องการปรับปรุงอาคารของสภา เรื่องนี้เคยเสนอเข้าไปให้เขียนแบบแปลน
แต่ราคาค่อนข้างสูง ผมจะเร่งดำเนินการให้และปรึกษาท่านปลัดว่าจะทำอย่างไรให้
ปรับปรุงโดยเร็ว และก็จะย้ายธนาคารชุมชนไปไว้ทางด้านหลัง ที่ผมเรียนมาก็อยากแจ้งให้
สมาชิกสภา ทราบว่าเป็นแนวทางพัฒนาอย่างหนึ่งที่ทางคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ให้
ความสำคัญ ถ้าเราทำตรงนี้ได้และจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะพัฒนา อบต.ศรีวิชัยของเรา
ตอบสนองการใช้บริการของพี่น้องประชาชนตำบลศรีวิชัยของเรา

นายเกียรติ พรหมทัน
ประธานสภา

ท่านสมาชิกสภาทุกท่านอยู่ครบองค์ประชุมแล้วนะครับ มีสมาชิกสภาท่านใดจะ
แสดงความคิดเห็นหรืออภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกสภา ท่านใดอภิปราย ผมขอมติ
ที่ประชุมสภาเห็นชอบโครงการต่อเติมห้องครัวพร้อมห้องน้ำศูนย์ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย อบต.ศรีวิชัย ขอมติครับ

มติที่ประชุม

มติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นให้ดำเนินโครงการต่อเติมห้องครัวพร้อมห้องน้ำศูนย์
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ศรีวิชัย ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร
สูง ๒.๘๐ เมตร งบประมาณ ๒๙๒,๐๐๐ บาท สถานที่ดำเนินการ ด้านหลังห้องเก็บของ
อพพร.อบต.ศรีวิชัย พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบเลขที่ ๕๑/๒๕๖๖ (ด้วย
คะแนนเสียง ๑๕ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ลา - ท่าน ขาด - ท่าน ผู้เข้าประชุมทั้งหมด
๑๖ ท่าน)

นายเกียรติ พรหมทัน
ประธานสภา

ท่านสมาชิกสภาทุกท่านอยู่ครบองค์ประชุมแล้วนะครับ มีสมาชิกสภาท่านใดจะ
แสดงความคิดเห็นหรืออภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกสภา ท่านใดอภิปราย ผมขอมติ
ที่ประชุมสภาเห็นชอบโครงการต่อเติมบ้านพักพนักงานภายใน อบต.ศรีวิชัย ขอมติครับ

มติที่ประชุม มติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบให้ดำเนินโครงการต่อเติมบ้านพักพนักงานภายใน
 อบต.ศรีวิชัย ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร สูง ๒.๕๐ เมตร งบประมาณ
 ๒๐๓,๐๐๐ บาท สถานที่ดำเนินการบริเวณบ้านพักพนักงาน พร้อมป้ายโครงการ จำนวน
 ๑ ป้าย ตามแบบเลขที่ ๕๓/๒๕๖๖ (ด้วยคะแนนเสียง ๑๕ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง
 ลา - ท่าน ขาด - ท่าน ผู้เข้าประชุมทั้งหมด ๑๖ ท่าน)

นายเอียรชัย พรหมทัน
ประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาทุกท่านอยู่ครบองค์ประชุมแล้วนะครับ มีสมาชิกสภาท่านใดจะ
 แสดงความคิดเห็นหรืออภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกสภา ท่านใดอภิปราย ผมขอมติ
 ที่ประชุมสภาเห็นชอบโครงการย้ายศาลาภายในอบต.ศรีวิชัย ขอมติครับ

มติที่ประชุม มติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบให้ดำเนินโครงการย้ายศาลาภายในอบต.ศรีวิชัย
 ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓.๐๐ เมตร งบประมาณ ๓๔,๐๐๐ บาท สถานที่ดำเนินการ
 ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ตามแบบเลขที่ ๕๔/๒๕๖๖ (ด้วยคะแนนเสียง
 ๑๕ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ลา - ท่าน ขาด - ท่าน ผู้เข้าประชุมทั้งหมด ๑๖ ท่าน)

นายเอียรชัย พรหมทัน
ประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาทุกท่านอยู่ครบองค์ประชุมแล้วนะครับ มีสมาชิกสภาท่านใดจะ
 แสดงความคิดเห็นหรืออภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกสภา ท่านใดอภิปราย ผมขอมติ
 ที่ประชุมสภาเห็นชอบโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเก็บวัสดุ อบต.ศรีวิชัย ขอมติครับ

มติที่ประชุม มติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบให้ดำเนินโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเก็บ
 วัสดุ อบต.ศรีวิชัย ขนาดกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๒๐ เมตร สูง ๒.๕๐ เมตร
 งบประมาณ ๒๔๘,๕๐๐ บาท สถานที่ดำเนินการ ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
 พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบเลขที่ ๕๕/๒๕๖๕ (ด้วยคะแนนเสียง ๑๕
 เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ลา - ท่าน ขาด - ท่าน ผู้เข้าประชุมทั้งหมด ๑๖ ท่าน)

นายเอียรชัย พรหมทัน
ประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาทุกท่านอยู่ครบองค์ประชุมแล้วนะครับ มีสมาชิกสภาท่านใดจะ
 แสดงความคิดเห็นหรืออภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกสภา ท่านใดอภิปราย ผมขอมติ
 ที่ประชุมสภาเห็นชอบโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการ อบต.ศรีวิชัย ขอมติครับ

มติที่ประชุม มติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบให้ดำเนินโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการ
 อบต.ศรีวิชัย งบประมาณตั้งไว้ ๑๔๖,๕๐๐ บาท เพื่อปรับปรุงอาคารที่ทำการ อบต.ศรีวิชัย
 ตามแบบเลขที่ ๖๑/๒๕๖๕ (ด้วยคะแนนเสียง ๑๕ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ลา - ท่าน
 ขาด - ท่าน ผู้เข้าประชุมทั้งหมด ๑๖ ท่าน)

นายเอียรชัย พรหมทัน
ประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาทุกท่านอยู่ครบองค์ประชุมแล้วนะครับ มีสมาชิกสภาท่านใดจะ
 แสดงความคิดเห็นหรืออภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกสภา ท่านใดอภิปราย ผมขอมติ
 ที่ประชุมสภาเห็นชอบโครงการปรับปรุงอาคารเก็บครุภัณฑ์ ขอมติครับ

มติที่ประชุม

มติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบให้ดำเนินโครงการปรับปรุงอาคารเก็บครุภัณฑ์ ขนาดกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร สูง ๓.๐๐ เมตร งบประมาณ ๔๙๘,๐๐๐ บาท ตามแบบเลขที่ ๖๒/๒๕๖๕ (ด้วยคะแนนเสียง ๑๕ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ลา – ท่าน ชาติ - ท่าน ผู้เข้าประชุมทั้งหมด ๑๖ ท่าน)

๕.๘ ญัตติที่ ๘ ขอโอนลดงบประมาณเพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ รายการรถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิลแค็บ (กองช่าง)

นายเกียรติชัย พรหมทัน
ประธานสภาฯ

ผมขอเชิญผู้บริหาร แลกงญัตติหรือท่านผู้บริหารจะมอบให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบชี้แจงครับ

นายนิรันดร โสมวงศ์
นายก อบต.ศรีวิชัย

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สำหรับฝ่ายบริหารนั้นได้เสนอญัตติขอโอนลดงบประมาณเพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการต่างๆ สำหรับญัตติที่ ๘ ขอมอบให้ผู้อำนวยการกองช่างนำเสนอในที่ประชุมได้รับทราบเพื่อพิจารณาต่อไป

ว่าที่ รต.มิตรชัย ไชยยศ
ผอ.กองช่าง

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขออนุญาตรายงานขออนุมัติโอนลดงบประมาณเพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลแค็บ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑.รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลแค็บ

โอนลด

แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธาน/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ ๒,๘๓๖,๘๐๐ บาท คงเหลือก่อนโอน ๑,๑๕๗,๐๒๖.๙๓ โอนลด ๘๕๐,๐๐๐ บาท คงเหลือหลังโอน ๓๐๗,๐๒๖.๙๓ บาท

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลแค็บ ตั้งไว้ ๘๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบดับเบิลแค็บ โดย ๑.เป็นกระบะสำเร็จรูป ๒.ห้องโดยสารเป็นดับเบิลแค็บ ๔ ประตู ๓.เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ ๔.ราคารวมภาษีสรรพสามิต ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ -การจัดซื้อจัดจ้างถือปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตามกฎหมายกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) หมวด ๗/๒ จัดซื้อพัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

นายนิรันดร โสมวงศ์
นายก อบต.ศรีวิชัย

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สำหรับเรื่องการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค้น ผมจะมอบให้ท่านปลัดชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบ ผมเห็นว่ารถยนต์มีความจำเป็นในการทำงาน รถยนต์ส่วนกลางแบบดับเบิ้ลแค้นคันเก่าได้ทำการขายทอดตลาดไปแล้ว ๑ คัน ปัจจุบันมีรถส่วนกลาง ๒ คัน บางครั้งใช้งานพร้อมกันทั้ง ๒ คัน คันหนึ่งอายุการใช้งานกว่า ๗ ปีแล้ว บางครั้งเครื่องยนต์ต้องทำการซ่อมบำรุง ผมจึงอยากได้รถยนต์ส่วนกลางคันใหม่เพิ่มเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนในด้านต่างๆ

นางชนิษฐา ชุกกลิ่น
เลขานุการสภาฯ

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ท่านผู้บริหารได้มอบหมายให้ดิฉันชี้แจงเรื่องการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค้น ให้กับกองช่าง ก็สืบเนื่องจากการบริหารจัดการภายในองค์กรของเราลดระยะเวลาที่ผู้บริหารมาปฏิบัติหน้าที่ ตั้งเดือนเดือนมกราคม ๒๕๖๕ จนถึงปัจจุบัน ก็ครึ่งปีงบประมาณแล้ว ในเรื่องการบริหารจัดการการทำงาน ปัญหาอุปสรรคในการทำงานนั้นมีเยอะแยะมากมาย ปัญหาในเรื่องของรถ ถ้าถามว่าเป็นปัญหาใหญ่หรือไม่ก็ไม่ใช่ แต่ถ้าเราบริหารจัดการได้ จัดหาได้ การทำงานก็จะสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น ยกตัวอย่างเช่น ในการออกพื้นที่ เนื่องจากว่ากองช่างบริหารงบประมาณในด้านโครงสร้างพื้นฐานในแต่ละปีงบประมาณกว่า ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แล้วปีนี้เล็งเห็นว่าจะได้รับงบประมาณอีกจากหน่วยงานภายนอกที่ท่านผู้บริหารได้จัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งคาดว่าจะได้รับอีกกว่า ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ในการบริหารจัดการก็มองเห็นว่าเป็นปัญหาอยู่ จึงได้ประชุมพิจารณาร่วมกับคณะทำงานซึ่งทางผู้บริหารเห็นว่ามีงบประมาณที่เหลือจ่ายจากการบริหารงาน มีโครงการใดที่จำเป็นเร่งด่วนที่จะใช้งบประมาณหรือไม่ ซึ่งก็ได้แจ้งทุกสำนักกอง ไปแล้วว่กองใดจะพิจารณาโอนงบประมาณให้ส่งข้อมูลภายในวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่องการใช้เงินงบประมาณ การจะพัฒนา สำนัก กองใดมีปัญหาให้เสนอเข้ามาจนถึงวันที่เรากำหนด จนถึงวันที่เราประชุมก็ได้ข้อมูลในการพัฒนาตามที่เสนอเป็นยุติให้ท่านสมาชิกสภาได้พิจารณา ฉะนั้นจึงขอเรียนว่ารถยนต์มีความจำเป็นที่จะบริหารจัดการงานกองช่าง ปัจจุบันกองช่างมีรถยนต์เพียงคันเดียวคือรถสีขาว บางวันเสีย ความร้อนขึ้นเจ้าหน้าที่ต้องใช้รถยนต์ส่วนตัวออกไปควบคุมงาน ซึ่งเรื่องนี้ดิฉันเห็นว่า อบต.มีงบประมาณเพียงพอที่สามารถบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ได้ เพื่อให้พร้อมใช้งานในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

นายทองใบ กองตัน
สมาชิกสภา อบต.ม.๒

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมอยากจะสอบถามเรื่องรถยนต์ ถ้าถือว่ารรถยนต์คือความจำเป็นมันก็จำเป็น ผมอยากจะเน้นเรื่องคนขับรถและการดูแลรักษา รถใช้ว่าใครจะขับก็ได้ การดูแลรถก็สำคัญ น้ำมัน น้ำ น้ำมันหล่อลื่น ต้องดูแลและหมั่นตรวจเช็คอยู่เสมอเพื่อให้มีความพร้อมใช้งาน อย่างน้อยรถใหม่ต้องตรวจเช็คสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง ผมเน้นผู้ดูแลรถครับ

นายเปรี๊ยะ เวียงคุด
สมาชิกสภา อบต.ม.๑๓

เรื่องการใช้รถยนต์ผมเคยพูดหลายครั้งแล้ว บางคนขับรถออกไปข้างนอก แวะตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้าง แวะที่บ้านบ้างผมก็เห็นใจ พอตกลงก็กลับบ้าน จริงอยู่ที่ไม่ได้ซื้อน้ำมันเอง แต่อย่าลืมว่าเป็นเงินของหลวง เวลาเลิกงานก็เอากลับมาจอดที่เดิมไม่ใช่ว่าเป็นของตัวเอง ถ้าอยากได้ซื้อเอง เรื่องนี้ถ้าเอาจริงถือว่าผิดกฎหมาย

นายกังวาน จันทมาลา
รองนายก อบต.ศรีวิชัย

ผมจะชี้แจงในเรื่องของการใช้รถยนต์และการจัดซื้อรถยนต์คันใหม่ อบต.ศรีวิชัยมีความจำเป็นที่จะต้องจัดซื้อรถยนต์มาเพิ่มเติม รถดับเบิ้ลแค็บ ๔ ประตูคันเก่า เราขายทอดตลาดไปแล้ว เนื่องจากซ่อมบำรุงบ่อยและหมดอายุการใช้งาน และขอเพิ่มเติมในเรื่องการดูแลรักษารถยนต์ในอบต.ศรีวิชัย ของเรา ซึ่งผมได้รับมอบหมายจากผู้บริหารคือท่านนายกโดยตรง ดูแลรถยนต์ทุกคันใน อบต. ขณะนี้กำลังร่างระเบียบ ข้อบังคับ ทุกวันศุกร์จะให้พนักงานขับรถและผู้ดูแลรถยนต์ล้างรถ ตรวจน้ำมันเครื่อง ตรวจเช็คคลมยาง เหมือนกับการเช็คระยะที่ศูนย์บริการ จะมีเอกสารแบบตรวจสอบรถ โดยเริ่มแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา เพราะว่าบุคลากรในหน่วยงานของเราบางคนก็เอาใจใส่ บางคนเปิดประตูรถออกมาเห็นรถมีน้ำมันก็ขับอย่างเดียว เรื่องนี้ผมพยายามหาทางแก้ไขโดยให้จัดทำเอกสารแบบตรวจสอบรถเพื่อให้เห็นเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าได้มีการตรวจสอบรถ ตรวจสอบสภาพรถจริง ให้มีการตรวจรับทุกคนจะได้ทราบว่ารถสภาพรถต้องทำอะไร ใครรับผิดชอบส่วนไหน คันไหน แล้วรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ส่วนการใช้รถ บางครั้งก็เอาไปใช้ส่วนตัว วันเสาร์-อาทิตย์ ผมกำลังจัดระบบการตรวจสอบโดยเฉพาะยอดการใช้จ่ายน้ำมัน น้ำมันแต่ละเดือนคุณใช้ไปเท่าไร/เดือน จะมีเอกสารการเบิกจ่าย ไม่ใช่เบิกอย่างเดียวแต่คุณใช้งานในราชการและใช้คัมค่าหรือไม่ ผมเคยพูดกับพนักงานขับรถแล้วให้แจ้งมาว่าสัปดาห์หนึ่งหรือเดือนหนึ่งใช้รถรวมระยะทางกี่กิโลเมตร เบิกน้ำมันจำนวนกี่ลิตร ผมจะเป็นคนคำนวณเอง ก็ขอให้ทุกท่านวางใจไว้อีกก่อน ผมกำลังจะแก้ไขปัญหา ผมพยายามติตติงพนักงานขับรถทุกคน อย่างน้อยรถทุกคันต้องตรวจเช็คสภาพก่อนใช้งาน คันไหนไม่พร้อมให้เปิดฝากระโปรงไว้แล้วแจ้งให้ผมทราบ

นายวรรณะ ทักซิโณ
สมาชิกสภา อบต.ม.๔

เรื่องการจัดซื้อรถยนต์ขอเปลี่ยนจากรถแบบดับเบิ้ลแค็บเป็นแบบสมาร์ตแค็บได้หรือไม่ครับ

นายเปรี๊ยะ เวียงคุด
สมาชิกสภา อบต.ม.๑๓

รถยนต์ที่จะจัดซื้อจะต้องเหมาะกับการใช้งานว่าจะใช้งานแบบไหน บรรทุกจะบรรทุกอะไร ใช้ในการขนคนหรือให้กองช่างขนอิฐ หิน ปูน ทราย ผมว่าเปลี่ยนแบบรถยนต์ได้หรือไม่ ผมว่าราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาที่สูงจนเกินไป หรือจะจัดซื้อแบบกระบะตอนเดียวก็ได้ ราคาคงไม่แพงขนาดนี้

นางชนิษฐา ชุกกลิ่น
เลขานุการสภา

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่ง รถที่เราจัดซื้อมาเราลงทุนแล้วเราต้องคัมค่า ท่านอาจมองว่ารถคันนี้ราคา ๘๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่งราคานี้เป็นราคาที่ตั้งตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ หลังจากการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีการ E-Bidding ผู้รับจ้างจะแข่งขันกันเสนอราคาซึ่งราคาอาจถูกลง แต่ไม่ทราบว่าเราจะจัดซื้อได้ในราคาเท่าใด ในเรื่องของการใช้รถยนต์ก็ขออนุญาตนำเรียนว่าในการใช้รถนั้นเราไม่ได้มุ่งไปที่การขนอิฐ

หิน ปูน ทรายเพียงด้านเดียว ในการใช้งานจริงอาจใช้ในการไปประชุมจังหวัด การไปตรวจงานโครงสร้างพื้นฐาน การลงสำรวจงานในพื้นที่แต่ละหมู่บ้าน วัสดุ อุปกรณ์ ก่ออิฐ ไม้ สตาฟ เชือกวัดและที่มงาน ที่มงานก็จะต้องออกไป ถ้ารถ ๔ ประตูก็จะนั่งสบาย วัสดุ อุปกรณ์อยู่ด้านหลัง และในช่วงของการตรวจรับงานจ้าง เรามีตัวแทนภาคประชาชน มาร่วมตรวจรับงานจ้างร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามที่ดิฉันได้สังเกตได้เอารถไปรับ ชาวบ้านที่เป็นคณะกรรมการตรวจการจ้างและนำส่งกลับบ้าน ตลอดระยะเวลาที่ได้มาทำงานและก็ดูการทำงานอยู่ ๑ - ๒ โครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ งบประมาณ โครงสร้างพื้นฐานอีกจำนวนมาก เงินเหลือจ่ายและงานโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่แต่ละหมู่บ้าน และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ผู้บริหารได้เสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนจาก ส่วนราชการอื่น เรื่องนี้เป็นประเด็นปัญหาถ้าเกิดว่ารถยนต์พาหนะไม่พร้อมใช้งาน ก็ขอความกรุณาท่านสมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาไตร่ตรองและพิจารณาในเรื่องนี้ด้วย

นายเอียรชัย พรหมทัน
ประธานสภาฯ

ท่านสมาชิกสภาทุกท่านอยู่ครบองค์ประชุมแล้วนะครับ มีสมาชิกสภาท่านใดจะแสดงความคิดเห็นหรืออภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปราย ผมขอมติที่ประชุมสภาเห็นชอบให้โอนลดงบประมาณเพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลแค็บ ขอมติครับ

มติที่ประชุม

มติให้ความเห็นชอบอนุมัติให้โอนลดงบประมาณเพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการรถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิลแค็บ งบประมาณ ๘๕๐,๐๐๐ บาท (ด้วยคะแนนเสียง ๑๑ เสียง งดออกเสียง ๕ เสียง ลา - ท่าน ขาด - ท่าน ผู้เข้าประชุมทั้งหมด ๑๖ ท่าน)

๕.๙ ญัตติที่ ๙ ขอโอนลดงบประมาณเพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ รายการเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (๑๘ หน้า/นาทีก) (กองคลัง)

นายเอียรชัย พรหมทัน
ประธานสภาฯ

ผมขอเชิญผู้บริหาร แลกงญัตติหรือท่านผู้บริหารจะมอบให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบชี้แจงครับ

นายนิรันดร โสมวงศ์
นายก อบต.ศรีวิชัย

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สำหรับฝ่ายบริหารนั้นได้เสนอญัตติขอโอนลดงบประมาณเพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ สำหรับญัตติที่ ๙ ผมขอมอบให้ผู้อำนวยการกองคลังเป็นผู้นำเสนอให้ที่ประชุมได้รับทราบเพื่อพิจารณาต่อไป

นางสาวสุรีย์พร เคลื่อนเมืองปัก
ผอ.กองคลัง

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันขออนุญาตรายงานขออนุมัติโอนลดงบประมาณเพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ รายการเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (๑๘ หน้า/นาทีก)

๑.เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ

โหนด

แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว (หน้า ๑๖/๗๘) งบประมาณตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๒๒,๕๐๐ บาท โหนดจำนวน ๒,๖๐๐ บาท

โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่

แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ (๑๘ หน้า/นาที) ราคา ๒,๖๐๐ บาท จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๒,๖๐๐ บาท

เหตุผลและความจำเป็นในการจัดซื้อเนื่องมีการบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ราย นายวีระพงษ์ ไตรวงศ์ย่อย ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน แต่ยังไม่ มีเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ไว้ใช้ในการปฏิบัติ เช่นการพิมพ์เอกสาร ฎีกาเบิก จ่ายเงิน ใบบำส่งเงิน รายงานสถานะการเงินประจำวัน เป็นต้น จากการตรวจสอบ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ไว้ ดังนั้นเพื่อให้มีเครื่องพิมพ์เลเซอร์ไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน ของงานการเงินและบัญชี จึงมีความจำเป็นต้องโอนลดงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการ ใหม่เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ (๑๘ หน้า/นาที) ราคา ๒,๖๐๐ บาท จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๒,๖๐๐ บาท

นายเกียรติชัย พรหมทัน
ประธานสภาฯ

ท่านสมาชิกสภาทุกท่านอยู่ครบองค์ประชุมแล้วนะครับ มีสมาชิกสภาท่านใดจะ แสดงความคิดเห็นหรืออภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปราย ผมขอมติ ที่ประชุมให้ความเห็นชอบครับ

มติที่ประชุม

มติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบอนุมัติให้โอนลดงบประมาณเพื่อโอนไปตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ (๑๘ หน้า/นาที) ราคา ๒,๖๐๐ บาท จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๒,๖๐๐ บาท (ด้วยคะแนนเสียง ๑๕ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ลา - ท่าน ขาด - ท่าน ผู้เข้าประชุมทั้งหมด ๑๖ ท่าน)

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่น ๆ

นายเกียรติชัย พรหมทัน
ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ ขอเชิญท่านนายก อบต.ศรีวิชัย ครับ

นายนิรันดร โสมวงศ์
นายก อบต.ศรีวิชัย

เนื่องจากฝ่ายประสานแผนได้แจ้งว่าให้เสนอแผนกับโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ไว้ ถ้าไม่มีแผนก็จะไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เปรียบเหมือนการไม่มี สนามบินให้เครื่องบินลงจอด สำหรับแผนที่ผมส่งให้ท่านก็มีหลายรายการ เมื่อได้รับ งบประมาณฝ่ายบริหารก็จะจัดสรรไปตามหมู่บ้านต่างๆ ที่จำเป็น โดยมีโครงการ ดังนี้

- ๑.ถนนทางหลวงท้องถิ่น คสล.
- ๒.ถนนทางหลวงท้องถิ่น ปรับปรุงแอสฟัลติก
- ๓.ประปาหมู่บ้าน
- ๔.สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
- ๕.แหล่งกักเก็บน้ำ
- ๖.ธนาคารน้ำ
- ๗.ขุดลอกคลอง
- ๘.ลานกีฬา สนามกีฬา
- ๙.พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
- ๑๐.สระว่ายน้ำ
- ๑๑.กล้อง CCTV
- ๑๒.อาคารเรียน อาคาร ศพด.ขนาดกลาง
- ๑๓.รพพยาบาลกู้ภัย
- ๑๔.ไม่มี
- ๑๕.ครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ
- ๑๖.ครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
- ๑๗.เครื่องกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน
- ๑๘.เครื่องกระจายข่าวไร้สาย

สมมติว่าได้รับการจัดสรรงบประมาณมา ๑๒ แห่ง ถ้าเรารู้จักกับเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการอาจจะได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยที่เราไม่ได้ใช้งบประมาณของ อบต.

โครงการบางโครงการผมขอยกตัวอย่าง สมมติว่าโครงการลานกีฬา ได้รับการอุดหนุนงบประมาณ ๕ แห่ง จะจัดสรรให้หมู่บ้านใดบ้าง ผมจะเขียนภาพรวมทุกหมู่บ้านในเขตพื้นที่ อบต. และที่สำคัญคือเครื่องออกกำลังกาย สถานที่ท่องเที่ยว สมมติว่าได้ทั้ง ๑๖ หมู่บ้าน ไม่ถึง ๕๐๐,๐๐๐ บาท ผมจะจัดสรรไปให้ทุกหมู่บ้านพร้อมกัน ผมจะพยายามดูให้สอดคล้องกับงบประมาณของเราที่จัดสรรในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมู่บ้านใดได้รับงบประมาณน้อยก็จะนำงบประมาณในจุดนี้เสริมให้เท่าเทียมกัน ส่วนข้อ ๑๙ นั้น ผมได้ไปประชุมกรีนวารี เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ โครงการนี้จะพิจารณาให้เฉพาะหมู่บ้านที่มีประปาถังสูง ที่ผมออกสำรวจมี ๓ หมู่บ้านคือ บ้านดอนแดง บ้านขัวสูง และบ้านแก้ง โดยเจ้าหน้าที่จะออกมาสำรวจในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. ขอให้สมาชิกสภาฯ มาร่วมสังเกตการณ์ด้วยเมื่อเจ้าหน้าที่ต้องการอะไร เป้าหมายของโครงการนี้คือจะมาติดตั้งเครื่องกรองน้ำขนาดใหญ่ จุดหนึ่ง ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขณะนี้กำลังลงพื้นที่สำรวจ เพราะฉะนั้นก็ขอให้สบายใจว่าฝ่ายบริหารของพวกเราพร้อมทั้งท่าน ปลัด พยายามเดินหน้าจัดการแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะเรื่องน้ำ ผมให้อันดับหนึ่งและที่สำคัญถ้าหมู่บ้านใดอยากเสนอโครงการเข้ามาให้เสนอเข้ามาได้เลย เราจะทำโครงการแล้วจะประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลอีกครั้งหนึ่ง เพื่อนำโครงการนี้เข้าไปไว้ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

นายเจียรชัย พรหมทัน
ประธานสภาฯ

ในช่วงที่ผ่านมาผมขอขอบคุณท่านเด่นชัย เห่งน้อย สมาชิกสภา อบต.ม.๖ และ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ที่ท่านได้เสียสละและทำหน้าที่เลขานุการ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ตั้งแต่เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรกจนถึงวาระสุดท้ายในวันนี้ เพื่อเป็นการขอบคุณ ท่านเด่นชัย เห่งน้อย ผมขอให้ทุกท่านปรบมือเพื่อเป็นการขอบคุณท่านอีกครั้งหนึ่งครับ

นายเด่นชัย เห่งน้อย
สมาชิกสภา อบต.ม.๖

ผมก็ขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยทุกท่านเช่นเดียวกัน ที่ให้เกียรติและให้โอกาสผมได้ทำหน้าที่เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย แม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆ แต่ก็เต็มไปด้วยความสุขและก็ดีใจที่ท่านให้โอกาสผมครั้งหนึ่งในชีวิต

นายเจียรชัย พรหมทัน
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยและประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมในนามประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ต้องขอขอบคุณสมาชิกสภาทุกท่าน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยพร้อมคณะ ท่านปลัด หัวหน้าส่วน ๆ ที่ได้เสียสละเวลาร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี จนทำให้การประชุมในครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอปิดประชุมครับ

ปิดประชุม

สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๖.๐๐ น.

ผู้จัดบันทึกการประชุม

(ลงชื่อ)

(นางชนิษฐา ชุกกลิ่น)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เห็นว่าเรียบร้อย ถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์ทุกประการ

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

๒๓ ส.ค. ๒๕๖๕

เมื่อวันที่.....

(ลงชื่อ)



(นายเปรี๊ยะ เวียงคุต)
ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายจันทรเพ็ญ ยิ่งยูน)
กรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายศิริรัตน์ ไฮวัง)
กรรมการและเลขานุการ

ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

(ลงชื่อ)



(นายเจียรชัย พรหมตัน)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

กิจการสภาฯ อบต.ศรีวิชัย

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๒๑๖-๗๐๓๖